

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (New Member Orientation)

ตามปกติการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สโมสรไลออนส์สากลได้กำหนดให้สโมสรไลออนส์ทั่วโลกทำการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเดือนเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์รับสมาชิกใหม่ครั้งแรก เมื่อรับสมาชิกใหม่แล้วประธานเขตแต่ละเขตจะรวบรวมจำนวนสมาชิกที่รับเข้ามาใหม่ในแต่ละสโมสรแล้วนำเสนอชื่อสมาชิกใหม่ต่อประธานภูมิภาคเพื่อกำหนดวันปฐมนิเทศสมาชิกใหม่แต่ละภูมิภาค ถ้าในแต่ละภูมิภาคมีสมาชิกใหม่ไม่มากเกินไปอาจจัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ครั้งเดียวทั้งภาคก็ได้ โดยประธานภูมิภาคทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมประสาน ผู้ประสานงาน GLT ของภาค (District Global Leadership Team) เพื่อกำหนดวันและกำหนดหลักสูตรปฐมนิเทศ เนื่องจากผู้ประสานงาน GLT ของภาคมีหน้าที่จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำไลออนส์โดยตรง โดยปกติแล้วกำหนดการรณรงค์การเพิ่มสมาชิกในแต่ละปีบริหารมีปีละ 2 ครั้ง คือเดือนตุลาคมและเดือนเมษายน และกำหนดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ปีละ 2 เช่นเดียวกัน คือครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนและครั้งที่สองเดือนพฤษภาคม

ความสำคัญของการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่มีความสำคัญมากเนื่องจากสมาชิกที่เข้ามาใหม่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของไลออนส์ทุกด้าน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นเพียงให้ความรู้พื้นฐานแก่สมาชิกใหม่เพื่อให้สมาชิกใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศแล้วจะได้ต่อยอดความรู้ให้กว้างขวางต่อไปเมื่อไปปฏิบัติงานกิจกรรมไลออนส์ในโอกาสต่อไป และเมื่อสมาชิกใหม่ได้ผ่านการปฐมนิเทศแล้วจะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อมั่น มีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขที่ได้ทำงานในสโมสรและในภาคและเขาจะเป็นสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของไลออนส์ ซึ่งเป็นความปรารถนาของสโมสรและของภาคที่ต้องการผู้มีความรู้ ผู้เสียสละมีจิตอาสาเข้ามาทำงานร่วมกับไลออนส์สากล สำหรับหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ประกอบด้วย 3 ภาคความรู้หลักดังนี้ คือ

ภาค 1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสร

ภาค 2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรไลออนส์สากลภาคองและภาครวม

ภาค 3 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรไลออนส์สากล

ภาค 1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสร ประกอบด้วยสาระสำคัญที่สมาชิกใหม่ต้องรู้อย่างนี้ ประวัติของสโมสรที่สังกัด, คณะกรรมการบริหารสโมสร, ธรรมนูญข้อบังคับของสโมสรรไลออนส์ภาคองที่สังกัด, ธรรมเนียมและวัฒนธรรมขององค์กรไลออนส์, การเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆในสโมสร, รางวัลที่สโมสรและสมาชิกจะได้รับเมื่อผลงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด, งานด้านบริการและกิจกรรมหาทุนเพื่อจัดกิจกรรมบริการ, สมาชิกภาพ, การจัดการประชุมของสโมสร, การจัดส่งค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ, การจัดสรรงบประมาณ และการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสโมสร

ภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับสโมสรไลออนส์สากลภาคองและภาครวม ประกอบด้วยสาระสำคัญที่สมาชิกใหม่ต้องรู้อย่างนี้ โครงสร้างการบริหารของภาครวมและภาคอง, การประชุมใหญ่ประจำปีของภาครวมและการประชุมคณะกรรมการบริหารของภาครวมและการติดต่อสื่อสารของสโมสรไลออนส์ภาคองและภาครวม

ภาค 3 ความรู้เกี่ยวกับสโมสรไลออนส์สากล ประกอบด้วยสาระสำคัญที่สมาชิกใหม่ต้องรู้อย่างนี้ ประวัติของสโมสรไลออนส์สากล, โครงสร้างการบริหารไลออนส์สากล, ธรรมนูญข้อบังคับของไลออนส์สากล, การประชุมใหญ่ไลออนส์สากล, ทำความรู้จักสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากล, มูลนิธิไลออนส์สากล, การพัฒนาผู้นำไลออนส์, กิจกรรมบริการของไลออนส์สากล และการติดต่อสื่อสารของสโมสรไลออนส์สากลเพื่อสื่อไปยังสโมสรทั่วโลกและบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ในการจัดอบรมแต่ละครั้งทางผู้จัดอบรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สามารถเชิญบุคคลหรือวิทยากรมาบรรยายพิเศษในสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไลออนส์ในได้แต่ไม่ถือว่าเป็นสาระหลักของการปฐมนิเทศ สาระหลักของหลักสูตรปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สโมสรไลออนส์สากลได้กำหนดไว้ 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น